



Theo Công văn 1047/UBND-KGVX của UBND Tp. Hà Nội ngày 27/03/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 thì ngân hàng vẫn được phép làm việc bình thường cùng với các hoạt động kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu khác nhưng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác thì không được phép hoạt động hoặc bị hạn chế hoạt động. Vấn đề này gây khó khăn trong việc thực hiện một số hợp đồng khi mà các hợp đồng đó thoả thuận ngày làm việc được tính theo ngày làm việc của ngân hàng (banking day). Vậy doanh nghiệp phải làm gì để hạn chế được rủi ro do vi phạm hợp đồng?

Lê Gia Khánh

Tư vấn Luật

VPLS NHQuang&Cộng sự

Cập nhật 01/04/2020

Để thực hiện những hoạt động phòng chống Dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn 1047/UBND-KGVX ngày 27/03/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Dịch COVID-19, theo đó thực hiện biện pháp đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trong đó, dịch vụ ngân hàng vẫn được phép hoạt động.

Hiện nay, tồn tại trong thực tiễn, cụ thể hơn là quy định tại nhiều hợp đồng thuật ngữ "ngày ngân hàng" hay "ngày làm việc của ngân hàng" (banking day) và "ngày làm việc" (working day hay business day). Phần lớn trên thực tế, các bên trong hợp đồng thoả thuận quy định "ngày ngân hàng" với ngụ ý là "ngày làm việc" nhằm xác định các quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng được tính theo ngày làm việc của ngân hàng. Nội dung của Công văn 1047/UBND-KGVX ngày 27/03/2020 hay Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 có thể gây khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng có quy định như trên, tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh tranh chấp. Do đó, độc giả cần chú ý:

Khái niệm "ngày ngân hàng" thường được hiểu theo định nghĩa tại Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (**UCP 600**), Điều 2: "*Ngày ngân hàng được hiểu là một ngày*

mà vào ngày đó ngân hàng thường mở cửa tại nơi mà một hành động tuân theo các quy tắc của văn bản này được thực hiện” . UCP 600 được coi là một tập quán thương mại quốc tế.

Để hạn chế những rủi ro do vi phạm hợp đồng liên quan đến nội dung trên, doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác biết về tình huống “ngày ngân hàng” theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 và/hoặc Công văn 1047/UBND-KGVX ngày 27/03/2020 để tiến hành thỏa thuận để quy định rõ lại vấn đề này tại hợp đồng.

Lưu ý: Các nội dung trong bản thông tin pháp lý này là miễn phí, nhằm hỗ trợ cộng đồng và hạn chế các hậu quả pháp lý do Dịch COVID-19 gây ra. Độc giả cần liên hệ với luật sư hoặc người có kiến thức pháp luật để được tư vấn thêm về giải pháp áp dụng phù hợp nhất đối với từng trường hợp cụ thể.

Với mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc giảm thiểu rủi ro pháp lý từ Dịch COVID-19, chúng tôi không giữ bản quyền những nội dung ý kiến này. Mọi người có thể chia sẻ để giúp cộng đồng có thêm thông tin cho việc xử lý các tình huống, vướng mắc phát sinh do Dịch COVID-19. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin mới để cung cấp cho độc giả nhiều hướng dẫn kịp thời và hữu ích.

Độc giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư contact@nhquang.com trong trường hợp phát hiện có nội dung nào chưa phù hợp, chưa thấu đáo hay vì một lý do nào khác. Chúng tôi vô cùng cảm kích.

Hy vọng tất cả chúng ta được bình an và hạn chế được rủi ro, tổn thất từ Dịch COVID-19.